
sþ. 200. Fyrirspurn [158. mál]
til iðnaðarráðherra um iðnað á Vestfjörðum.

Frá Sigurgeiri Bóassyni.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunar um eflingu iðnaðar og þjónustu á Vestfjörðum
sem samþykkt var á Alþingi 19. maí síðastliðinn?


